

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.28 แนวโน้มแข็งค่าขึ้น กรอบ 30.25 -30.35

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.28 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.30 แนวโน้มแข็งค่าจากแรงขายจากผู้ส่งออก คาดกรอบวันนี้ 30.25 -30.35

\*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.28 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน เชื่อว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบลง เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องจับตารออยู่หลายอย่าง

ขณะที่ในช่วงก่อนหน้าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับตลาดการเงินน้อยลง เพราะมีทิศทางนโยบายการเงินในประเทศเข้ามาแทรก ขณะเดียวกันกลับมีแรงขายจากผู้ส่งออกกดดันในช่วงท้ายปีทำให้เงินบาทไม่อ่อนค่าเร็วอย่างที่หวัง

ในช่วงต่อไปต้องจับตาทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ ถ้าสหรัฐและจีนสามารถหาข้อตกลงการค้ากันได้ในสัปดาห์นี้ พร้อมกับ FOMC ยืนยันว่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะเข้าสู่ภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risks On) ปลายปี และเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงได้อีกครั้ง

คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.25 -30.35 บาท/ดอลลาร์

สำหรับคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบดัชนี S&P500 ปิดลบ 0.11% ขณะที่ Euro Stoxx 50 ย่อตัวลง 0.01% บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาที่ระดับ 1.83% และบอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ระดับลบ 0.01%

นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้ามากที่สุด เนื่องจากในวันอาทิตย์นี้จะเป็นกำหนดเส้นตายที่สหรัฐจะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้าจีน ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการทำข้อตกลงในครั้งนี้ ตลาดจึงทยอยลดสถานะการถือสินทรัพย์เสี่ยง ด้วยความกังวลว่าทั้งสองฝ่ายอาจไม่สามารถหาข้อตกลงการค้ากันได้

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรก็สับสน เมื่อผลโพลชี้ว่าพรรค Conservative ของนายบอริส จอนสัน เสียคะแนนความนิยมในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งวันที่ 12 ธันวาคม และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันการลงทุนในยุโรปและอังกฤษ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 เรื่องไม่ได้ทำให้ตลาดกังวลมากเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากจะมีการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) รออยู่ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ โดยตลาดเชื่อว่าเฟดมี แนวโน้มที่จะ "คงอัตราดอกเบี้ย" และให้สัญญาณว่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อประคองเศรษฐกิจ และ ตลาดการเงินที่กำลังได้รับผลกระทบจากความผันผวนสูง

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.41 จากวันอังคารที่ผ่านมา 97.69

\*วันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 735.46 ล้านบาท

\*วันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,347.15 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันอังคารที่ผ่านมา 30.346 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้